
บันทึกการประชุมภาคีการจัดการความรูราชการ ครั้งที่ 4 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2549 

ณ หองประชุมอาคารสัมมนาและฝกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
------------------------------------------------- 

 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. ศาสตราจารย นพ.วิจารณ  พานิช  ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) 
2. ดร.ประพนธ  ผาสุขยืด   ผูอํานวยการฝายสงเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู สคส. 
3. น.ส.วรรณา  เลิศวิจิตรจรัส  ผูประสานงานโครงการ 
4. คุณอุรพิณ  ชูเกาะทวด   ผูประสานงานโครงการ 
5. คุณธวัช  หมัดเตะ   ผูประสานงานโครงการ 
6. คุณฉัทลักษณ  อาจหาญ   ผูประสานงานโครงการ 
7. คุณพรพิมล  หรรษาภิรมยโชค  ผูประสานงานโครงการ 
8. คุณพรทิพย  สุวานิโช   ผูจัดการสวนพัฒนาคุณภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
9. คุณสุวรรณา  เอื้อสิทธิชัย   ผูจัดการสวยเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
10. คุณอโนชา  หวังเลิศตระกูล  เจาหนาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
11. คุณกมลชนก  เดชธีรัตต  เลขานุการที่ปรึกษาผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
12. คุณวราพร  แสงสมพร   หัวหนางานจัดการความรู โรงพยาบาลศิริราช 
13. คุณจีรวรรณ  พรายมณี   โรงพยาบาลศิริราช 
14. คุณอัมพร  กาวีระ   โรงพยาบาลศิริราช 
15. คุณนพพร  นรศรี   โรงพยาบาลศิริราช 
16. ทพญ.ปรีณัน  สุวัฒนาวิโรจน  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย 
17. คุณทิวาพร  อรามพงษ   สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย 
18. คุณนภัสกุน  บุญยัง   สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย 
19. นพ.อมรพันธุ  วิรัชชัย   สถาบันบําราศนราดูร 
20. พญ.รุจนี  สุนทรขจิต   สถาบันบําราศนราดูร 
21. คุณโสพิศ  บัวไร   สถาบันบําราศนราดูร 
22. คุณกรุณา  ล้ิมเจริญ   สถาบันบําราศนราดูร 
23. คุณเพ็ญพิมพ  ขันทอง   สถาบันบําราศนราดูร 
24. คุณณัฐนันท  หาญณรงค  สถาบันบําราศนราดูร 
25. คุณสมถวิล  อัมพรอารี   สถาบันบําราศนราดูร 
26. คุณสุรินทร  สรงสระแกว  วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 
27. คุณธุวนันท  พานิชโยทัย  กรมสงเสริมการเกษตร 
28. คุณนันทา  ติงสมบัติยุทธ  กรมสงเสริมการเกษตร 
29. คุณกลิ่นจันทร  เขียวเจริญ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
30. คุณพรสกล  ณ ศรีโต   ที่ปรึกษาอาวุโส จังหวัดชุมพร 
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32. คุณไอศูรย  ภาษยะวรรณ  เลขาธิการหอการคา จังหวัดชุมพร 
33. คุณอารักข  สวัสดิพรอม   ฝายประสานงานภูมิภาคหอการคาไทย จังหวัดชุมพร 
34. คุณอัครนันท  ลือชาฤทธิ์พันธุ  นักธุรกิจ จังหวัดชุมพร 
35. อ.จิรัชฌา  วิเชียรปญญา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
36. ผศ.ศรุดา  สมพอง   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผูเขารวมประชุมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
37. รศ.ดร.เอกพล  หนุยศรี   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบงาน 
38. รศ.ดร.ทัศนา  หาญพล   สาขาวิชาศิลปศาสตร 
39. รศ.ดร.สาคร  บุญดาว   สาขาวิชาศิลปศาสตร 
40. รศ.ดร.วรรณดี  แสงประทีปทอง  สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
41. รศ.ดร.กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล  สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
42. รศ.ดร.ทิพวรรณ  บุณยเพิ่ม  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
43. นางสุนันทา  โปตะวนิช   สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
44. รศ.สราวุธ  สุธรรมาสา   สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
45. รศ.อรรฆยคณา  แยมนวล  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
46. รศ.สุภาสินี  ตันติศรีสุข   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
47. รศ.ดร.จิตตินันท  เดชะคุปต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
48. รศ.ปาริฉัตร ชางสิงห   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
49. ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล   สาขาวิชารัฐศาสตร 
50. อ.ยุทธพร  อิสรชัย   สาขาวิชารัฐศาสตร 
51. อ.สงเสริม  หอมกลิ่น   สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
52. รศ.ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน  สาขาวิชานิเทศศาสตร 
53. รศ.ธีรารักษ  โพธิสุวรรณ  สาขาวิชานิเทศศาสตร 
54. รศ.ดร.บุญทิพย  สิริธรังศรี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
55. รศ.ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษผล  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
56. รศ.ดร.ศรีนวล  สถิตวิทยานันท  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
57. รศ.ดร.ลัดดาวัลย  เพชรโรจน  ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 
58. นางอัญมณี  มัลลิกมาส   รองผูอํานวยการสํานักวิชาการ 
59. นางดวงแกว  เทพศิริ   เลขานุการสํานักวิชาการ 
60. นางลัดดา  ปกปอง   สํานักวิชาการ 
61. รศ.ดร.ทัศนีย  ชาติไทย   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล 
62. รศ.ดร.สุภมาส  อังสุโชติ   สํานักทะเบียนและวัดผล 
63. น.ส.สุณี  เขงเงิน   สํานักทะเบียนและวัดผล 
64. นายสรศักดิ์  เฉลิมลักษณ  สํานักทะเบียนและวัดผล 
65. ดร.วัลภา  สบายยิ่ง   สํานักบริการบริการการศึกษา 
64. น.ส.บุสบง  วงศแกว   สํานักบริการบริการการศึกษา 
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65. น.ส.รุจี  อมฤตย   สํานักบริการบริการการศึกษา 
66. น.ส.จิตติมา  รักนาค   สํานักบริการบริการการศึกษา 
67. นายเพิ่ม  อินเบา   เลขานุการสํานักพิมพ 
68. นางชัชนา  ดวงจินดา   สํานักพิมพ 
69. นายทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ  เลขานุการสํานักการศึกษาตอเนื่อง 
70. นายหัสนัย  ริยาพันธ   สํานักการศกึษาตอเนื่อง 
71. นางสนธิยา  อินทุยศ   สํานักการศึกษาตอเนื่อง 
72. นางเปรมปรีด  ไทยเที่ยง  สํานักการศึกษาตอเนื่อง 
73. นางวรนุช  สุนทรวินิต   รองผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ 
74. นางณัฐกมล  กลีบแกนบุญ  สํานักบรรณสารสนเทศ 
75. นางสุนทรี  ศรีสวรรค   สํานักคอมพิวเตอร 
76. นางจรีพร  โชติพิบูลยทรัพย  สํานักวิทยพัฒนา 
77. นายอรุณ  ภูพิชญนันท   เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
78. นางภัทรฤดี  สุพัฒโสภณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
79. น.ส.วัฒนี  วัฒนวิกยกิจ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
80. ดร.จิตรา  พ่ึงพานิช   ผูอํานวยการสํานักบัณฑิตศึกษา 
81. นางศุทธีร  ไชยวสุ   สํานักบัณฑิตศึกษา 
82. นางสุวภัทร  เจริญศร ี   สํานกับัณฑิตศึกษา 
83. นายบุญชัย  วลีพรชีพสวัสดิ์  ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ 
84. นางรัตนา  สุธีพงศพันธ   ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ 
85. น.ส.วนิดา  โศภิณเวทยา  ศูนยสัมมนาและฝกอบรม 
86. นางมารศรี  คงคารัตน   ศูนยสัมมนาและฝกอบรม 
87. น.ส.จันทิมา  ภัทรวุฒิวงศ  ศูนยสมัมนาและฝกอบรม 
88. น.ส.พนม  ราษีนวล   ศูนยสัมมนาและฝกอบรม 
89. นายดํารงค  ใจสมคม   ผูอํานวยการกองกลาง 
90. นายจิรศักดิ์  คุณากรวงศ  กองกลาง 
91. น.ส.มะลิ  สุขสุสร   กองกลาง 
92. นางจินตนา  สันตินิภานนท  กองพัสดุ 
93. นางนุจรี  ออนดี   กองพัสดุ 
94. นางนพวรรณ  จารุโรจนเนาวรัตน  ผูอํานวยการกองแผนงาน 
95. นางนิตยา  พลอยโสภณ  กองแผนงาน 
96. น.ส.ทัศนีย  พรกฤษฎากุล  กองแผนงาน 
97. น.ส.อริสรากรณ  คณะนา  กองแผนงาน 
98. น.ส.จินตนา  อิสระมโนรส  กองการเจาหนาที่ 
99. นางนิภรณ  วัฒนานุกูลกิจ  กองการเจาหนาที่ 
100. น.ส.จิราภรณ  หงสโสภา  งานวิเทศสัมพันธ 
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101. น.ส.รุงรัศมี  จิตตภัทรโรจน  งานวิเทศสัมพันธ 
102. น.ส.รุงทิพย  สิริพันธวราภรณ  หนวยตรวจสอบภายใน 
103. น.ส.วิภา  อัคคอิชยา   หนวยตรวจสอบภายใน 
104. น.ส.กอลแกว  ทองเสริม  หนวยตรวจสอบภายใน 
105. ดร.ราวดี  ปฏิวัติวงศ   หัวหนาศูนยสารสนเทศ 
106. นายบัญชา  ตติยาวนิชกุล  งานอาคารและสถานที่ 
107. นางจันทกานต  สุวรรณนานาภูติ คณะทํางานการจัดการความรู มสธ. 
108. นายประสาน  ชนาพงษจารุ  คณะทํางานการจัดการความรู มสธ. 
109. น.ส.วันดี  ประทุมเมือง  คณะทํางานการจัดการความรู มสธ. 
110. นายวิรัตน  นิติพิทักษชน  คณะทํางานการจัดการความรู มสธ. 
111. นายณรงค  ทีปประชัย   คณะทํางานการจัดการความรู มสธ. 
112. น.ส.อุไรวรรณ  นําแสงวาณิช  คณะทํางานการจัดการความรู มสธ. 
 
 
 เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และแสดงความชื่นชมที่ทางภาคีการ
จัดการความรูไดมีการจัดประชุมครั้งนี้อีกเปนครั้งที่ 4 รวมทั้งใหขอคิดบางประการในเรื่องที่ภาคราชการมีลักษณะที่
ตางคนตางอยูกันมานาน เพราะฉะนั้นการที่เรารวมกันแลวดึงเอาความรูที่เรามี ไมวาจะเกิดจากการที่เราไดไปดูงาน
หรือไปศึกษาจากที่อื่น หรือประสบการณริเริ่มทั้งในสวนที่เปนขอดีหรือขอผิดพลาดที่เปนปญหาเอามาแลกเปลี่ยนกัน 
ก็จึงเปนนิมิตรหมายของความพยายามที่จะใชเวลาใหมีอยูอยางประหยัดแลวก็ใชประโยชนรวมกัน อยากจะให
ลักษณะเชนนี้เกิดเปนวัฒนธรรมรวมที่ทุกสวนราชการเขามารวมกัน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูใหเกิดประโยชน
ตอเนื่อง ขอขอบคุณทานผูจัด ขอขอบคุณหมอวิจารณ และขอใหกําลังใจแลวก็ใหความปรารถนาดีวาการจัดการ
ความรูและการแลกเปลี่ยนความรูในวันนี้ก็จะเกิดประโยชนทั้งตอตัวบุคคลที่มารวมและตอหนวยงานของทาน 
 
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมภาคีจัดการความรู ครั้งที่ 3 
 สคส. ไดจัดสงรายงานการประชุมภาคีการจัดการความรูภาคราชการ ครั้งที่ 3  ใหกับผูเขาประชุมทุกทาน
กอนหนาการประชุมในครั้งนี้แลว และไมมีการแกไขกลับมา    ที่ประชุมจึงใหการรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3 
 
วาระที่ 2  เรื่องเพ่ือพิจารณา/แลกเปล่ียนเรียนรู 
 
 วาระ 2.1  ประสบการณจากการดูงาน KM 4 องคการ ณ ประเทศญี่ปุน โดยผูแทนจาก สถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแหงชาต ิ
 
 คุณพรทิพย  สุวานิโช ผูจัดการสวนพัฒนาคุณภาพ และคุณสุวรรณา  เอื้อสิทธิชัย ผูจัดการสวนเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ นําเสนอประสบการณจากการดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 17-21 
เมษายน 2549  ในหัวขอ Study Mission to Japan on Knowledge Management Benchmarking ใน 4 องคการ 
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ไดแก บริษัท Eisai  บริษัท Fukoku บริษัท Sony  และบริษัท Nissan  ผูจัดงานคือ Asian Productivity Organization 
หรือ APO ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหทุนสําหรับผูที่จะตองการไปศึกษาดูงานตางประเทศไดทั่วโลก โดยสถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ  เปนตัวแทนผูประสานงานของประเทศไทย ผูสนใจสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่    www.ftpit.or.th คลิก
ลิงคเขาไปที่ APO จะมีทุนตาง ๆ พรอมรายละเอียดไวให  
 
 การจัดงานครั้งนี้หนวยงาน KDI (Knowledge Dynamic Initiative) ของประเทศญี่ปุนเปนผูจัดทีมงานไปดู
งานจากประมาณหาหกประเทศประกอบดวย ไทย เกาหลี มองโกเลีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สวนมากเปน
ประเทศเอเชียไปดูงาน ใชชื่อกระบวนการ Benchmarking แตดูแลวคลาย ๆ วงจรการจัดการความรูของเรา โดยที่ 
Benchmarking เปนกระบวนการที่ศึกษาดูงานหรือวากระบวนการที่ไปเอาความรูดวยการตอบคําถาม 4 คําถาม  
          คําถามที่ 1 คือ Where are we ? คือ กอนไปตองดูวาในเรื่องที่เราจะไปดูงานนั้นเราอยูที่ไหนของเรื่องนั้น 
เหมือนเรามี Before Action Review  เหมือนโมเดลของ อ. วิจารณ  พานิช  ก็คือ กอนที่จะไปดูตองมานั่งคุยกันวาคุณ
ตองการอะไรจากการดูงานครั้งนี้ ประเด็นคําถามที่จะถามเขาคืออะไร  ตองมีการเตรียมงาน  เมื่อไปในวันแรก เรา
ไมไดเขาดูงานไดเลย แตจะไดรับความรูจาก ดร. Nonaka ครึ่งวัน เสร็จแลวก็มานั่งคุยกันวาแตละประเทศสนใจ 
องคกรของเราเปนยังไง  นั่นคือเตรียมคําวา Where are we นั่นเอง 
           คําถามที่ 2 คือ Who is the best ? องคกรที่เขาเตรียมไวคือ The best  4 องคกร 
 คําถามที่ 3 คือ How do there do it ? เปนขั้นตอนที่เขาไปเยี่ยมชม ที่ใชคําวา Site Visit   มีการใชคําวา 
code of conduct ธรรมเนียมปฏิบัติหรือกฎกติกา ในการดูงาน  ฉะนั้นกอนจะเขาไปดูก็จะมีการสรุปวา ในการดูงานมี
อะไรบาง เชน  มารยาทในการดูงาน ซักถามในขอบเขตเทาใดไดบาง  ถาจะถายรูปตองขออนุญาตกอน  เขาก็จะให
ขอมูลวาองคกรนี้ถายรูปไดหรือไม หรือบางบริษัทไมไดใหเราชมที่โรงงาน เขามาบรรยายใหเราฟงเทานั้น 
 คําถามที่ 4 คือ How we learn so far ? คือ มานั่งคุยกันวาเราไดอะไรมาบาง แลวองคกรของคุณที่ไป คุณ
จะทํายังไงบาง ใชประโยชนจากส่ิงที่ไปดูไดยังไงบาง 
 
 ในสวนของ KDI เปนหนวยงานของฟูจิซีรอกซ หองทํางานไมใหญมากนักแตวาเขาก็พยายามทําหองให
ใชประโยชนใหมากที่สุด ทางเดินเขาออฟฟศเขาก็เปนแหลงใหความรูโดยทําหิ้งหนังสือไว ทุกเลมก็จะเกี่ยวกับ KM 
การจัดที่นั่งและโตะทํางานแบบรูปสามเหลี่ยมแทนสี่เหลี่ยม ที่เรียกวาคือ บะ (BA) สังเกตวาเปนรูปสามเหลี่ยมไมมี
ส่ีเหลี่ยมเลย เขาบอกวาเปนส่ิงที่เขาวิจัยแลววา โตะรูปสามเหลี่ยมเปนโตะที่หยุดยั้งในเรื่องของความปดกั้นตัวเองไดดี
ที่สุด คือถาเผชิญหนากัน (นั่งตรงกันขามกัน) บางทีก็จะเกรงใจกัน ถาทํารูปส่ีเหลี่ยมยังไงมุมไหนก็ตองเผชิญหนากัน 
แตสามเหลี่ยมจะเปนจุดที่ไมมีจุดเผชิญหนากันตรง ๆ แลวบนโตะเขา ช็อกโกแลต ที่บีบแกเครียดมีเยอะแยะไปหมด  
          การจัดองคกรของเขาก็นั่งวงๆ ตอนแรกก็เสียงดังกันหนอย สักพักก็เริ่มเกิดความสมดุลกัน กเ็ริ่มพูดหยอกลอ
กัน แลวสุดทายก็ไมมีใครสนใจเสียงรอบนอกแตจะมุงที่ผลงานของกลุม เพราะงานมันเรงตองนําเสนอในอีก 15 นาที 
20 นาที ก็กลายเปนการพูดคุยแบบไมเปนทางการ (Informal) แตไดงานอยางมีประสิทธิผลสูงสุดทุกคน เทคนิคของ
เขาก็จะใชงายๆ ในการใหเราทํางานก็คือ post it แลกเปล่ียนความรูกัน แลกเปลี่ยนขอเสนอแนะกันแลวก็ติดบนบอรด
บนกระดาษที่เขาเตรียมให  
 ขอมูลทั่วไปของ 4 องคกร 4 องคกรที่เขาเลือกใหเราก็คอนขางแตกตางหลากหลาย ซึ่งเปนบทพิสูจนวาการ
จัดการความรูไมมีกําแพงกีดกั้น อยางองคกรแรก บริษัท Eisai เปนเกี่ยวกับการผลิตยา มีคนประมาณ 8 พันคน, 
บริษัทที่ 2  Fukoku  มีคนประมาณหมื่นส่ีพันคน  เปนบริษัทประกัน บริษัทที่ 3  Sony  มีคน หนึ่งแสน- แสนหาคน   
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ที่ผลิต Semiconductor (ไมใหเขาดู)  สุดทาย คือ บริษัท Nissan  มีพนักงานแสนหกคน ทําการผลิตรถยนต    ส่ิงที่
เปนจุดรวมของทั้ง 4 องคกร คือ เกิดมาไมนอยกวา 60 ป   แตเขาเพิ่งเอา KM มาใชเมื่อไมนานนี้ ทั้งนี้ประเด็นที่นาจะ
เปนจุดรวมคือ เขาเริ่มจากเอาปญหาหลักขององคกร ไมไดเริ่มตนจากวาอยากจะทํา KM  เพราะเปนกระแส  
 บริษัท Eisai จุดแข็งของเขาคือ เขาทําใหพนักงานตระหนักถึงการชวยเหลือผูปวย  ฉะนั้นเลยเปนที่มาของ 
knowledge creation activity  HHC ยอมาจาก human health care   สวน Fukoku  เนื่องจากเปนธุรกิจของการ
ประกันยึดหลักวาจะตองปกปองผลประโยชนของผูถือกรมธรรมใหมากที่สุด ก็พยายามที่จะเนนคุณภาพเสร็จแลวเขา
ก็เอา KM มาเปนตัวขับเคลื่อนองคกร  Sony ก็จะเปนองคกรที่จะมีตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยูสมํ่าเสมอ แลวเขาก็
เจอปญหาในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ สวน Nissan  จะเปนจุดที่เราคอนขางแปลกใจวาเขาเอา KM มาใชใน
จุดของการตลาด 
 

 
 

บริษัท Eisai (ผลิตภัณฑการแพทย) 
 
 ปรัชญาของเขาคือ HHC human health care แลวก็มีขอความที่ใชกันอยูก็คือ “มุงมั่นสูนวัตกรรมใหมๆ เพื่อ
สรางความพอใจแกลูกคาหรือชุมชน”  แนวทางที่เขาเอามาปฏิบัติ คือ HHC activity เปนการฟงเสียงลูกคาและชุมชน 
หรือ Voice of customer นั่นเอง  บริษัท Eisai ทําหนาที่ผลิตพวกยา, วัสดุทางการแพทย แตเขาผลิตแลวคนที่ซื้อไมได
ใช  ผูใชไมไดซื้อ นั่นคือตัวแทนจําหนายซื้อไป หรือโรงพยาบาลซื้อไปแลวผูใชคือผูปวย  เหมือนทั่วๆ ไปที่เราพบอยู
เพราะฉะนั้นคนที่ติดตอกับบริษัทยาอาจเปนพยาบาล เจาหนาที่คลัง  แตคนที่ถูกฉีดยาไมใชคุณหมอ กลายเปนคนไข   
ดังนั้นเขาจึงมี User  2 ระดับ  คือ User ที่เปนผูซื้อ และ User ที่เปนผูถูกใชยา  ส่ิงที่เปนปญหาของเขา ก็คือเขาจะเอา
ใจใครดี ก็คือ เกิดการที่จะคิดวาจุดที่ทําใหความรู/ องคความรู อยูที่ไหนในการที่จะมาปรับเปล่ียนผลิตภัณฑอยูที่ไหน
ดี เขาก็พบวาเขานาจะฟงเสียง End user เปนหลัก ผลที่ไดจากการฟงเสียงลูกคาและชุมชนก็คือ ได HHC product มี
การตั้งทีมงานขึ้นมาหนวยหนึ่ง คอื Knowledge Creation Department คือใชวิธีการสงพนักงานเขาไปฟงเสียงผูใช
สินคา สังเกตการใชสินคาโดยตรง คือ สงพนักงานเขาไปที่โรงพยาบาลไปนั่งสังเกตดูวาพยาบาลทําอยางไร  เกิด
ปญหาอะไร มีขอติชมอะไรบาง แลวก็นําขอมูลมาวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวน เก็บประเด็น ตรงนี้ก็คือ เอา Tacit 
Knowledge กลับมาใสตัวพนักงาน เพราะฉะนั้นตอนนี้ Tacit  K. กับ Tacit  K. ก็แลกเปลี่ยนกัน  พอเขามาที่บริษัทก็
เอา Tacit  K.  เปล่ียนเปน Explicit K. แลวก็มีการออกแบบเพื่อสรางประเด็นแนวคิดในการสรางนวัตกรรมใหม ๆ 
ใหกับผลิตภัณฑ  สุดทายเขาตอวงจรตรงนี้ไปขยายผลกับผลิตภัณฑที่ใกลเคียง หรือในผลิตภัณฑกลุมอื่นๆ ตอไป 
เพราะฉะนั้น เปนการใชวงจร SECI Model โดยเต็มรูปแบบ 
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           บทวิเคราะหวงจร KM ของบริษัท Eisai  โดยใช SECI Model  ที่คุณพรทิพย วิเคราะห  คือ  ในชวงแรกที่
เรียกวาเปนชวง Socialization เปนชวงการให Tacit knowledge ปรับเปล่ียนสู Tacit knowledge ของอีกคน คือชวง
ที่เขาสงพนักงานไปคุยกับคนที่จะตองใชผลิตภัณฑของเขา  
           ชวงที่ 2 เมื่อพนักงานเขาไปคุยและสังเกตแลว  กลับเขามาสูกระบวนการ Externalization ก็คือ Capture มา
เปน Explicit knowledge ผานกระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิด 
           ชวงที่ 3 Communication เปนชวงขยายผล แลวชวงสุดทายก็หมุนวนไปเรื่อย ๆ 
 
 ดร.ประพนธ  ผาสุขยืด ใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา เดิม Eisai อาจจะมีส่ิงเหลานี้อยูแลว  เดิมอาจเรียกวา 
Kizen  แตพอเกิด SECI Model ก็เอามาใช ดังนั้น เวลาเราจะจับวาเปน KM หรือไม ก็ตองหยิบ KM Model มา 
บังเอิญกรณีนี้ใชโมเดลของ SECI มาก็ตอบไดวาเขามี KM  แตถาเราใชโมเดลอื่น สมมติวาใชโมเดล “ปลาทู” ไป
อาจจะบอกวาไมใช KM  หรือ ถาใชโมเดลของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 6 ขั้นตอน อาจจะบอกวาไมใช KM ก็ได  
มันคือสมมติบัญญัติเทานั้นเอง 
 
 

บริษัท Fukoku (บริษัททําประกัน) 
 

 คุณพรทิพยไดนําเสนอบริษัทที่ 2 Fukoku เปนบริษัททําประกัน  เขาเกิดแนวคิดการเปลี่ยนแปลงจาก Top 
down คือ ยังไมเกิดวิกฤติอะไรทั้งส้ิน แตก็อยูมานาน 80 ปแลว เพราะฉะนั้นจึงเปนแบบเฉื่อยๆ เรื่อยๆ     ประเด็นที่จุด
ประกายใหกับผูบริหารก็คือ เขามีการประเมินองคกร รวมทั้งในจุดที่สํารวจพนักงานดวย  ซึ่งการประเมินองคกรเขา
ประเมินหลายจุด  แตส่ิงที่เขาเอามานําเสนอก็คือ ผลการสํารวจพนักงาน ซึ่งพบวาพนักงานเริ่มทํางานแบบงานประจํา 
(Routine) ทั้งๆ ที่ธุรกิจนี้นาจะตื่นตัวตลอดเวลา เพราะตองไปติดตอกับลูกคา   โดยที่ส่ิงที่เปนปญหาคือ  ไมมี
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ปฏิสัมพันธกัน  ไปหาลูกคากลับมานั่งหนาคอมพิวเตอร ก็ทําไปเรื่อยๆ   ลูกคาวาอะไรก็วากันไป  ขาดความทาทายใน
การคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆ   
 โดยที่ธุรกิจเขายังไมมีปญหา แตผูบริหารก็บอกวาอยูเฉยไมไดแลว เขาจึงมามองวาจะใชวิธีการอะไร แนวคิด
อะไรในการแกปญหา  ซึ่งเผอิญมาเลือก KDI เปนที่ปรึกษา ซึ่งนําเสนอ KM โมเดล  ส่ิงที่เกิดขึ้นคือ ตองมีการกระตุน
ใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค พนักงานจะไดทํางานแบบมีชีวิตชีวา และผลประโยชนจะไดตกกับลูกคา เพราะการ
ทํางานแบบประจําจะทําใหเกิดปญหาวาพนักงานก็ทํางานไปวัน ๆ  ไมวาลูกคาจะตองการอะไร คุณก็เฉ่ือยๆ แฉะๆ ไป  
การดําเนินการของเขาก็คือ เขามุงเนนลูกคาและความตองการตลาด  และที่สําคัญที่เห็นไดชัดของ ของ Fukoku ก็คือ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมในการทํางาน  ใหพนักงานรูสึกมาทํางานแลวไมเจอสภาพแวดลอมเกา ๆ  เปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอมทางดานสารสนเทศและสถานที่ทํางาน เพื่อสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
 นอกจากนั้น ส่ิงที่ทําอันที่ 1 คือเขาจัดตั้งคณะกรรมการ Business Innovation ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ ให
พนักงานเขามารวมกลุม โดยอาสาสมัครกลุมละไมมาก (ไมเกิน 8 คน แบบคละหนวยงาน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับลูกคา แลวก็เนนการสื่อสารแบบตางๆ   อนัที่ 2 หัวใจ ก็คือ ทําส่ิงที่เขาไปสูกระบวนการทํางานหลักของเขาคือ
ตั้ง Customer service department เปาหมายคือ สราง Smile Desk (หรือคือ Help Desk) สําหรับตอบคําถามใหกับ
พนักงานขายที่ตองการความรูที่จะไปใชตอบลูกคา และเปนตัวกลางระหวางพนักงานขายกับผูเชี่ยวชาญ และเปนคน
เก็บรวบรวมองคความรู ทํา Knowledge Asset โดยที่มีระบบฐานขอมูลขึ้นมาใชดวย หนาที่ของ Smile Desk หรือ 
Help Desk คือ สะสมความรูใน Customer Database  จากคําถามที่ลูกคาถามมาโดยตรงที่ Call Center หรือผาน
มาจาก Sale Person หรือตัวแทนขาย เสร็จแลวถาตอบไมไดเขาก็จะไปคุยกับผูเชี่ยวชาญดานตางๆ แลวก็เอามาเขา
คลังขอมูลนี่ไว โดยตองผานกระบวนการสังเคราะห วิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญ คนที่อยูตรงกลางซึ่งทําหนาที่รวบรวม
คําถาม รวบรวมขอมูลไมนอยกวา 100 คําถาม/สัปดาห  มีการใชเวลาสวนหนึ่งมาคุยกับ Medical expert, Financial 
expert, Service development  แลวสรางเปนแบบคําตอบ-คําถามตางๆ  ใสขอมูล ซึ่งคนที่ใช Database นี้จะเปน 
Salemanโดยตรง หรือ Customer call center ของเขา หรือลูกคาจะโทรเขามาก็ได  โดยเฉพาะพนักงานขายที่ตอง
ติดตอกับลูกคา สามารถที่จะอางอิงประวัติ อางอิงแนวทางการพูดคุยกับลูกคา มีการอางอิงประวัติไดวาลูกคารายนี้
เกิดอยางนี้ตองทําอยางนี้ รายนั้นเกิดอยางนั้นตองทําอยางนี้นะ แลวก็โดยที่จะตองมีการวิเคราะห สังเคราะหใหดีแลว
ก็สามารถที่จะยกระดับการเรียนรู การชวยเหลือลูกคาไดมากขึ้น 
          ส่ิงที่เขาทําอีกอยางหนึ่งคือ เรื่อง Workplace Innovation  ใชแนวคิดของกลีบดอกไม  คือ สรางที่ทํางานใหมี
การไหลเวียนของเอกสารไดโดยงายจากสวนกลางแลวออกไปขางนอกแลววนกลับมา เพราะฉะนั้นก็ใชแนวคิดของ Ba 
นั่นเอง 
  
 ดร.ประพนธ  ผาสุขยืด กลาวเสริมวาคําวา บะ (Ba) เปนคําที่ ดร.Nonaka ใช แปลวา Space  แนวคิด
เบื้องตนของ บะ ในที่สุดมนัก็ออกมาเปนที่เราเรียกกันวา CoP (Community of Practice) หรือ “ชุมชนนักปฏิบัติ” เปน
การจัดตั้งเพื่อใหมาเจอกัน 
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บริษัท Sony 
 

 บริษัท Sony ผลิตพวก semiconductor ชิพที่เราใชในพวกเครื่องใชไฟฟาตางๆ  ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องของ
เทคโนโลยีมาก   เขาตองพยายามทําชิพใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได  ซึ่งมีการแขงขันมาก ตอง
ผลิตใหคุณภาพดี  ซึ่งพบปญหาวาเวลาที่ออกแบบแลวบางทีใชไมได  ซึ่งถาใชไมไดก็ตองสงไปออกแบบใหมออกแบบ
เสร็จก็สงไปทดสอบ เกิดการสงไปสงมาหลายครั้งมากเกิดเปนปญหาหลัก  ปญหาหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ ก็
คือไมสามารถที่จะลดจํานวน Prototype ตรงนี้ลงได  และจํานวนวันที่ใชในการออกแบบ จึงพยายามที่จะปรับปรุง
สวนนี้  
          จากเหตุผลที่กลาวมาทําใหเกิดการสรางวิธีการปฏิบัติซึ่งเขาใชชื่อวา Kadai Barashi  ซึ่งเปน KM ที่ใชในการ
แกปญหาของเขาคือ วิเคราะหความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะหาแนวทางใหมๆ เอามาเก็บไวในฐานขอมูล แลวเปน
คลังความรูที่จะนําไปออกแบบกระบวนการตอไป ซึ่งวิธีของ Kadai Barashi แปลวา break issue คือ แตกปญหาของ
เขาออกเปนประเด็นซึ่งอาจจะเปนประเด็นยอยๆ หลายประเด็น แลวก็ดึงเอาประเด็นที่คิดวามีผลกับผลิตภัณฑ ดึง
ประเด็นนั้นออกมาทําการประชุมกัน แลกเปลี่ยนความรูกันเพื่อที่จะแกปญหาตัวนี้ 
          การประชุมจะทําเปนอยางสม่ําเสมอ เปน Daily review meeting โดยที่จะมีสมาชิกผูเชี่ยวชาญจะดึงประเด็น
ในเรื่องความลมเหลวของการออกแบบผลิตภัณฑออกมา โดยที่เขาจะใช Facilitator เปนผูนําการประชุมแทนที่จะเปน 
Project leader เพราะวาคิดวา Facilitator จะมีเทคนิคในการดึงใหคนที่จะเขารวมสามารถแสดงความคิดเห็นไดดีกวา 
Project leader 
          ถัดมาคือ การนําเสนอโดยใชขอมูลจากฐานขอมูล โดยมองเรื่องของกระบวนการ มีการจําลองเปนภาพ โดยใช
ระบบคอมพิวเตอร หลังจากที่เขามีการประชุมแลว  จะมีการเอา Know How มาเก็บเปนคูมือ อยูใน Portal คือ 
เหมือนเว็บไซตตัวหนึ่งแลวก็มีฐานขอมูลผูกอยู  ซึ่งเก็บขอมูลตาง ๆ  และเปนการดึงขอมูลในฐานขอมูลออกมาแสดง
ดวย  
          ถัดมาเปนการนําขอมูลที่บอกวาเขาสามารถที่จะแกปญหาไป มีการรับรองผลแลวเอาไปใชใน final design 
review ของเขา ดังนั้น Kadai Barashi จะเปนเหมือนกิจกรรมที่เอาประเด็นปญหามาประชุมกัน เวลาประชุมแลวก็จะ
เอาขอมูลที่ไดซึ่งเปนผลที่ไดรับการรับรองเอามาใสไวในฐานขอมูล  แลวมี Daily Review Meting ดวย ถากรณีที่ใคร
พบปญหาอะไร เขามาประชุมกัน ถาประชุมกันแลวไดประเด็นปญหา ก็จะมาทํา Kadai Barashi แลวก็วนกลับมาเก็บ
ขอมูลลงฐานขอมูล    นอกจากตัวปญหาแลว ก็จะมี Project leader ที่ประสบความสําเร็จ คือ อันที่ทําสําเร็จก็เอามา
ใสไวดวยเหมือนกัน  
          จากฐานขอมูล จะมีฐานขอมูลยอย ๆ ของแตละหนวยงาน ซึ่งในการผลิตชิพหลายประเภทที่ใชกับ
เครื่องใชไฟฟา  คอมพิวเตอร  กลองถายรูป  ซึ่งบางทีอาจแตกตางกัน ก็จะมีหนวยงานที่ทําสวนนี้ ก็จะเอาขอมูลตรงนี้
ทั้งหมดมารวมกันไวในฐานขอมูลตัวใหญ ซึ่งขอมูลทั้งหมดก็จะเอาไปแสดงในตัว Portal  
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บริษัท Nissan 
 

 เปนบริษัทที่ผลิตรถยนตของญี่ปุน มีบริษัทสาขาอยูทั่วโลกอีกกวา 200 ประเทศ ซึ่งวิธีการทําการตลาดหรือ
การขายก็จะแตกตางกันไปแตละสาขาตามแตละภูมิภาค ทําใหเขาเกิดความคิดวา ถาเขาตองการเพิ่มยอดขายเขาจะ
เอาขอมูลหรือความรูในของแตละภูมิภาคแตละสาขาเอามาใชกันไดยังไง จึงเปนจุดเริ่มตนใหเขาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
หรือทํา Best Practices ระหวางสาขาตาง ๆ ทั่วโลก  ซึ่งตอนแรกเขาคิดวาการทําแบบนี้อาจจะไดขอมูลไมมาก แต
ปรากฏวาพอทําแลวก็ไดขอมูลที่มาเพิ่มยอดขายได  ให 3 ปที่ผานมามียอดขายเพิ่มขึ้นโดยรวมทั้งหมด 86 %   และ 
Nissan ที่ญี่ปุนเองเพิ่มขึ้นประมาณ 41 % 
 
          แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงของเขา ใชชื่อวา GOM Revolution  ซึ่ง GOM คือ General Oversea Map ดาน
การตลาด เปนวิธีการเปลี่ยนการทํางาน  อันแรกที่เปล่ียนคือ Change the way we work  ซึ่งใชวิธีการงาย ๆ ตรงๆ ใน
การเปลี่ยน แลวเนนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ (Performance)  โดยคนที่เกี่ยวของ คือ หนวยงานของแตละประเทศ  ทั้ง 
Sales ทั้งดานการตลาด แลวจัดเปนกิจกรรมใหเขารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู  
          การเปลี่ยนแปลงอันที่ 2 เปน Change the way we work ourselves ซึ่งเนนเรื่อง front line activity ในเรื่อง
ของการปฏิบัติงาน แลวพยายามเพิ่มเรื่องของความเชี่ยวชาญทางดานการตลาด คือ อาจมีเรื่องของสมรรถนะ 
(Competency) เขามาเกี่ยวของดวย  มีการผสมผสาน (Integration) ระหวางงานขายกับงานดานการตลาดเขา
ดวยกัน แลวเนนเรื่องของดานการตลาดมากขึ้น นี่เปนตวัอยางกิจกรรมที่เขาเอามาใชในการปรับปรุงงาน ซึ่งก็จะมี
กิจกรรม Best Practices แลกเปล่ียนความรูเกี่ยวกับงานขาย การตลาดระหวางสาขาตางๆ ทั่วโลก  มีการสราง GOM 
Net เปน Portal site ซึ่งจะเปนส่ือกลางสําหรับการสื่อสารระหวางสํานักงานใหญกับหนวยงานขายตาง ๆ ทั่วโลกให
สอดคลองและเชื่อมโยงกัน ใหขอมูลไปถึงกันทั่วทั้งโลก  มีการฝกอบรมดานการตลาดและการขาย 
          นอกจากนี้ยังมีเรื่อง Practice Knowledge Sharing Mindset  คือ เรียนรูประสบการณและแนวคิดจากสาขา
ภูมิภาคตาง ๆ ดวย   มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูเกี่ยวกับประสบการณดานงานขายดานดาน
การตลาดใหกับพนักงานภายใน     
          มีเรื่องของ Knowledge Site ซึ่งจะรวบรวมขอมูลที่เปนเกี่ยวกับสารจากผูบริหารเรื่องของการดําเนินงานสวน
ภูมิภาค ดานการตลาด เรื่องของ Community activities ตาง ๆ  เรื่องของ Community Process ซึ่งเขาจะตั้งหัวขอ
ขึ้นมา มีการจัดประชุมแลวก็กระตุนใหคนเขามารวม มีการบันทึกผลที่ไดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู เก็บไวใน 
Portal ตัวนี้  แลวก็มีการวัดผลหลังจากที่คุยกันแลว     อีกแนวคิด คือ Workplaces Revolution ซึ่งเขาจะใชแนวคิด 
บะ  ในการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการประชุมมากขึ้น  เปน Nissan Way เขาบอกวา The power come 
from inside ซึ่งทุกคนรูสึกประทับใจกับคํานี้มาก คือทุกส่ิงทุกอยางมาจากภายในทั้งนั้น  การที่จะทําใหความรูออกมา
ไดก็คือ การกระตุนใหคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นออกมา  
         ส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ ถามีระบบแลวตองพยายามกระตุนใหเขาเอาขอมูลมาใส  ส่ิงสําคัญคือตัวขอมูล ถา
ขอมูลไมเขามา ระบบก็ไมมีทางสําเร็จ แตขอมูลที่เขามาเปนแคขอมูลหรือสารสนเทศ ซึ่งมันยังไมใช Knowledge  
จะตอง Capture Knowledge จากขอมูลในฐานขอมูลที่มีออกมา ยังตองทําเรื่องของอนุกรมวิธาน (Texonomy) คือ
การจัดกลุมขอมูล จัดลําดับขั้นของขอมูล จะชวยให Knowledge ที่ Capture ออกมาไดเปนขั้นเปนตอนและเปน
หมวดหมู ซึ่งจะทําใหคนหาไดงายขึ้นและใชประโยชนไดมากขึ้น  
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         หลังจากที่สรางระบบตรงนี้ขึ้นมาแลว อีกส่ิงหนึ่งที่ยากมาก คือการ update ตลอดเวลา ตองมีการ
ประชาสัมพันธ มีวิธีการดึงคนใหมาใชงาน มา Update แชรขอมูลตรงนี้ ซึ่งยากแตวาก็ตองพยายาม มิฉะนั้น IT ที่
สรางขึ้นมาจะไมมีความหมาย 
 
 คุณพรทิพย  สุวานิโช  ใหความเห็นวา  หลังจากที่ไปดูงานทั้ง 4 บริษัทแลว  ในเรื่องของผูนําทางการ
จดัการความรูนาจะเปนคนที่มีความปรารถนาที่แรงกลาหรือวามีความมุงมั่นที่จะทําใหประสบความสําเร็จ ซึ่งความ
รวมมือจากพนักงานก็เปนส่ิงสําคัญ ส่ิงหนึ่งที่ไดจากทั้ง 4 บริษัท ก็คือ เรื่องของคําขวัญหรือสโลแกน  เขาสามารถทํา
ใหพนักงานมองวาสโลแกนของเขาดึงใหพนักงานมีความคิดเห็น มีความมุงมั่น หรือรูวิสัยทัศน / ปรัชญาของบริษัท 
เปนเปาหมายเดียวกัน มุงไปทางเดียวกัน   และหลังจากที่ทําเรื่องการจัดการความรูแลว ส่ิงหนึ่งที่นาจะคิดไวก็คือ
Measurement หรือ การวัดผล และการวางแผนใหรอบคอบ มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ทั้ง 4 บริษัทเขาใหขอคิดอันหนึ่งก็
คือวาจะทํา KM ให think big แต start small     และขอสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่บางทีเราอาจมองขามไป ก็คือ เรื่อง
วัฒนธรรมองคกร  ซึ่งเทาที่ดูวัฒนธรรมองคกรของญี่ปุนกับไทยแตกตางกันมาก ก็ตองเอา KM มาประยุกตใหเขากับ
วัฒนธรรมองคกรของเราดวย  
 
 ศ. นพ.วิจารณ   พานิช  กลาวตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหัวใจ KM อยูที่ไหน โดยใหขอคิดวาเวลาเราพูดถึงตัว
หัวใจ หรือ หลักสําคัญส่ิงที่เราตองโฟกัสในการทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มันจะขึ้นอยูกับกาลเทศะ เพราะฉะนั้นที่ สคส.
พยายามที่จะขายเรื่องของ Knowledge Sharing  เรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวกระบวนการ เพราะ สคส. มองวา
ในสังคมไทยขณะนี้ตกอยูภายใตวัฒนธรรมอาํนาจ วัฒนธรรมจากบนสูลาง (Top down) วัฒนธรรมที่คนปดตัวเองปด
ระหวางกัน ไมเปด ไมมีวัฒนธรรมของการกลาที่พูดออกมาจากใจ  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการที่จะทําใหความรูที่ยูใน
คนที่มันอยูลึกๆ มันออกมา แตถาหากหนวยงานไหนผานขั้นตอนนี้ไปแลวถึงจุดหนึ่ง มันอาจจะตองไปดูระบบ IT ที่ใช
ในการแลกเปลี่ยนความรู  เพราะความรู Tacit Knowledge เมื่อออกมาแลวไมจัดระบบก็จะหยุดอยูแคระดับหนึ่ง ตอง
ยกขึ้นมา  เมื่อคนอยูในวัฒนธรรมที่ใจเปดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีทักษะในการแลกเปลี่ยน Tacit Knowledge ระหวาง
กัน แลวก็ Capture Knowledge ทําเปน Explicit Knowledge ได ขั้นตอไปก็ตองนําเอาระบบ IT เขามาใชดวย 
 
 คุณวราพร  แสงสมพร หัวหนางานจัดการความรู โรงพยาบาลศิริราช   เลาจากประสบการณการจัดการ
ความรูของศิริราชวาทําอะไรไปบาง :  สวนของ Model ที่เรียกวาเปนตน ๆ เรื่องที่คนจะกลาวอางถึง ก็คือ Model 
Nonaka และ Takeuchi หรือ SECI Model  ซึ่งตอนแรก คุณวราพร  เองก็ไมคอยเขาใจวา KM มันคือสวนไหน ถาเรา
ทําไดครบวงจรจะยกระดับไดอยางไร ในขั้นเริ่มตน Socialization คือ การใหคนมามีปฏิสัมพันธกัน วิธีการจะไมใช
แบบนี้ จะไมใช One way ลักษณะตองเปน Discussion two way แลกเปลี่ยนประสบการณ  ศิริราชใชตัว CoP เปน
ตัวขับเคลื่อนใหคนมาเจอกัน face to face หรือจะผาน blog to blog  หรืออาจจะใชวิธีการอื่น เชน On the job 
training หรือมีพี่เล้ียงประกบคอยสอนงานกับพนักงานใหม  นี่คือวิธีการที่จะใหคนมา Socialization กัน  สวน  
Externalization คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรูจากความรูฝงลึกของเรา ออกมาเปนความรูชัดแจงอยางไร   ศิริ
ราช ก็มี Case Study Expert  System Discussion Forum มีเรื่องหรือวิธีการทํางานมา ทุกคนก็ออกมาตีความวาใน
มุมของแตละคนจะทําอยางไรหรือมีประสบการณอะไรอยางไร ก็คือพอเราพูดออกมา มีการบันทึกตัวนั้นก็เอาความรู
ของเราออกมาเปนความรูที่ชัดแจง    สวน Communication คือ การที่เรามีตัว WI (Work Instruction) WP (Work 
Procedure) มีตัวฐานขอมูลความรู หรือวิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติขององคกรอยูแลว บวกกับส่ิงที่เราตีความ ส่ิงที่
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เราไดจาก Socialization มาปรับ เพราะความรูนั้นที่มีอยูมันอาจจะเปนความรู 5 - 10 ปที่แลว ตอนนี้มันไมทันสมัย
แลว ตองมีการปรับเปล่ียนผนวกกับความรูใหมที่เราดึงเขามา   พอเรามีความรู WI WP หรือ Best Practices ตาง ๆ  
ก็มีคนเขามาอาน เขามาเรียนรู เขามาแลกเปลี่ยนกัน ไดความรูที่เปดเผย ความรูแจงเขามาเปนความรูในตัวเอง ฉะนั้น
ความรูเราจะเพิ่มพูนขึ้น แลวบางครั้งจะได New knowledge ออกมา  คือเปนขั้นที่เราเรียกวา “จากแจงไปลึก” คือ เรา
อาจจะใชเทคนิค After action review ก็ไดหรือการ  Role Play ก็ได จะเปนการหมุนเกลียวความรู เปนการยกระดับ
ความรู ชวยใหเราเขาใจวาถาเราจะใชโมเดลของ Nonaka เราจะจัดกิจกรรมแบบไหนในองคกรของเรา  
          ชวงแรกๆ ทางศิริราช รวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ทําในสวนของโครงการนํารอง Six Step Model อ.
วิจารณบอกวา KM มันเปนเรื่องยาก เปนเรื่องของนามธรรม บางทีถาไมมีโมเดลมาจบัมันจะคิดลําบากวาจะทํา
อยางไร  มันจะตองมีหัวใจหรือหลักคิดที่จะลงไปปฏิบัติ  วิธีการของ สคส. ก็ใชโมเดล “ปลาทู” โดยมีแนวคิดวา การทํา 
KM จะตองมี Knowledge vision วาจะทํา KM ไปเพื่ออะไร อยูกับองคกรเปนคนเลือก สวนที่ 2 คือ Knowledge 
Sharing ทํายังไงใหคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เสร็จแลวตองมีสาระตัวความรู  
Knowledge Asset ออกมา อันนี้ก็คือโมเดลปลาทู  
         ในสวนของศิริราช ทํา KM มี Design state วาจะทํา KM ไปเพื่ออะไร เปาหมายตองชัด จากนั้นก็ใช Six Step 
Model คือเรื่องของ Transitional and Behavior  ส่ือสาร  สุดทายตัวนี้ก็มีความสําคัญก็คือ ตองมี Recognition and 
Reward  ทํายังไงคนรูสึกภาคภูมิใจ เปนการยกยองใหรางวัลอยางไหนที่ตอบสนองตอความรูสึกความมีคุณคาของ
เขา  จากนั้นก็ตั้งทีมงานแบบครอมสายงาน (Cross Functional) มี อ.หมออภิชาติ ชวงนั้นเปนรองคณบดีฝายพัฒนา
คุณภาพ เขามาชวยดูแล และมี ดร.ยุวดี ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ และเปนหัวหนางานพัฒนาคุณภาพ ผูชวย
คณบดีฝายประชาสัมพันธ รองคณบดีฝายสารสนเทศเขามาชวย แกนหลักเปนพยาบาลสวนมาก หลังจากนั้นคอย ๆ 
เพิ่มในสวนสหสาขาที่เกี่ยวของ ตอนหลังก็ไปดึงพวกเภสัช HR เขามาเพิ่ม   
          หลังจากนั้นก็คือมาลงรายละเอียดในแตละขั้นตอน   แรกๆ ลําบากใจ เพราะทมีงานไมเคยฟงบรรยายจาก
วิทยากรที่ปรึกษาดาน KM จากตางประเทศ  ใชวิธีศึกษาจากหนังสือ ก็เหมือนกับไปอานหนังสือ อานเคล็ดวิชาแลว
เสร็จก็แตตองมาวางแผน ปญหาคือไมเคยวางแผนมากอน จึงเริ่มจากการวางแผนจากเล็ก ๆ คือ ทํารางหนึ่ง
หนากระดาษ มาใหแนวทางเพิ่มจากหนึ่งหนาเปนสองหนา สิบหนา สามสิบ ส่ีสิบหนา แลวกลายเปนเลมลง
รายละเอียดเปนกําหนดเวลาเลย แตก็จะมีแผนหนึ่งไวคือ อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนแผนเพื่อความเหมาะสมเปน
ระยะ ๆ        
 ในชวงของการจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมที่ปรึกษาตางประเทศแนะนําวา ผูบริหารตองเปนตัวอยาง
ปฏิบัติที่ดี (Role Model) ตองเขารวมกิจกรรม ในสวนของศิริราช ก็มองวาจากประสบการณ HA (Hospital 
Accreditation) ที่พบคือ ถาผูบริหารใหความสําคัญเขามามีสวนรวมอยางชัดเจน มันจะเปนการสื่อสารอยางหนึ่งที่
บอกใหผูปฏิบัติรับรูและก็เขาใจวาผูบริหารเอาจริง  อันที่ 2 ใหการสนับสนุน ในวันที่เรา Kick off ก็ใหผูบริหารมานั่ง
เปนประธานในพิธี ซึ่งก็โชคดีที่ทานเปนตัวอยางปฏิบัติที่ดีดวยการอยูรวมกิจกรรมตลอดไมไดลุกไปไหนเลย  
          สวนอันที่ 3 ส่ือสาร ระยะแรกก็พยายามเหมือนกันที่จะให KM เปนคําที่ติดหูเอาไวกอน ชวงแรกไมมีใครรูจัก 
KM  แตตอนนั้น MK กําลังดัง ฝายประชาสัมพันธของเราก็เสนอวา “KM ไมใช MK” แลวก็ทําเปนทั้งการตูน ทั้งบอรด 
เพื่อพยายามจะเปลี่ยนวัฒนธรรมของเราใหม เราก็ตองเปนคนเริ่มกันกอน (หนามา) มีคนทั้งติทั้งชมก็ตองยอมรับ มี
กิจกรรมกลองยาว ถือปาย แจกของ รับสมัครสมาชิก มีของขวัญแจกใหกับคนที่สมัครเปนสมาชิก  วันนั้นคนเขา 600-
700 คน ใบสมัครหมด การที่คนเขามามากแสดงวาการสื่อสารเราไดผล คนติดหู คนรูจัก KM  แตพอผานไปเดือนสอง
เดือนเราก็พลาดไปนิดหนึ่งวา เพราะเรายังไมบอกนะ KM คืออะไร เพราะเราไมรูจะส่ืออะไร 
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          พอส่ือสารเสร็จก็จะมีเรื่องของกระบวนการกับเครื่องมือ  กระบวนการ คือ จะมี สราง, ใช, จัดเก็บ ซึ่งเปนวงจร
ของการทํา KM  เริ่มจากการ Identify คิดวาจะเอาความรูมาเก็บใหคนอานเขาถึงงาย เราก็ทําแบบ CQI Database 
สองสามรอยเรื่องแบงหมวดหมูชัดเจน มีโฆษณาประชาสัมพันธ มี KM Call Centerโทรมาปรึกษาเรื่อง CQI ทําส่ือ
ชองทางหลายชองทาง  แตพบวา ทําเว็บไซต KM หนาตาสวยงาม คนสนใจ เขาไปดูมีการตูน  สําหรับผูบรรยาย
เนื่องจากไมไดรับการอบรม CoP  ก็เลยไมเขาใจแนวคิดมากนักแตก็พอรูวา CoP คือ คนที่สนใจรวมกัน มาเรียนรู
รวมกันแลกเปลี่ยน แตปญหาคือ การเสวนา (Dialogue) เสร็จแลวเราไมรูจะจดบันทึกยังไง ก็พัฒนา IT เขามาชวย
เสริม ตอมาก็พบปญหาในเรื่องของความสามารถในการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรและอินเตอรของบุคลากรมีจํากัด
มากหรือใชไมเปน ก็พยายามแกไขดวยการจัดฝกทักษะทางอินเตอรเน็ต แลวก็มีเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มบางจุดตาม
หอพัก, หองสมุด     เราก็ใหความรูในเรื่อง KM ไปดวย 15 นาที ใหความรูคราวๆ วา หนึ่ง. ตอนนี้คณะกําลังทําอะไร,  
สอง. คือทานจะไดประโยชนอะไร,  สาม. ทานจะมีสวนรวมไดอยางไรบาง แลวก็พื้นงาย ๆ เกี่ยวกับ KM ในเรื่องของ
ความเขาใจ   พอประเมินผลก็คิดวาผาน  สุดทายคือ Step ที่ 6 เรามีการยกยองใหรางวัลเปนส่ิงลอใจเล็ก ๆ นอย ๆ ให
ก็รูสึกวาสมาชิกจะชอบ เปนกิจกรรมกระตุนสมาชิกไดอยางดี 
 
          พอจบโครงการนํารองของศิริราช  คณะทํางานไดขายแนวความคิดตอผูบริหารสูงสุดถึงคณบดี พบวาผูบริหาร
ยังไมไดเขาใจทั้งหมด การสนับสนุนยังมีขอติดขัดคอนขางเยอะ  โชคดีที่ทานพยายามเขาใจส่ิงที่เราพูด วาเรากําลังจะ
ทําอะไรแลวมันจะเกิดอะไรขึ้น  เราพยายามขายสิ่งที่เรากําลังทําอยู และขายภาพฝนที่มันจะเกิดในอนาคต และความ
เชื่อมตอของโครงการ KM กับ R to R (Routine to Research) วาจะเกิดอะไรขึ้น ทานก็เขาใจแลวก็ตกลงใหการ
สนับสนุน นโยบายในระดับคณะก็คือใหการสนับสนุนในเรื่องทรัพยากร เรื่องเว็บ เรื่องสถานที่ เรื่องอาหารวางในการ
ประชุม สวนทางดานฝายการพยาบาลสนับสนุนในเรื่องของเวลา 
          พอเริ่ม Kick off เราก็จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีจริงหรือ Face to Face ชวงแรก ๆ จัด 2 ครั้ง/เดือน ก็ไดรับ
เสียงบนจากสมาชิกพบปญหาเรื่องเวลา เพราะมีเวลาแคชวงพักเที่ยง สรุปสุดทายสมาชิกบอกวาก็ซื้อขาวมากินกัน 
องคกรออกเงิน ก็แลกเปล่ียนเรียนรูกันอยางสนุกสนาน     พอผานไปปถึงปครึ่ง เราก็พบวา ตัว CoP  บางทีทําไปครึ่งป
ยังไมรูเลยวาตกลงมาคุยแลวมันไดอะไรบาง รูสึกลอย ๆ ไมคอยเห็นชัด แตผานไปหนึ่งปเราจะพบวาเกิดทั้งแนวปฏิบัติ 
ทั้งตัวโครงการ ทั้งเรียกวานวัตกรรมเกิดขึ้นในการทํางานจากที่เรามารวมแลกเปล่ียนกัน เราก็ใหการยอมรับกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูของ CoP คือ ดึงความรูตรงนั้นมาใชในองคกร  
          ในสวนของตอนนี้ที่ ศิริราช กําลังทําอยู  ก็คือพยายามจะใหชุมชนนั้นเติบโตและบรรลุศักยภาพ วิธีการที่ผาน
มาจะมีจัด Sharing ทั้งของ Core Team คือ Facilitator, Historian, Admin สวนใหญจะจัด 3 เดือนครั้ง ใหเขามาแชร
ประสบการณวาเขาจะทํายังไงใหคนมาประจํา ไมขาด ไมเบื่อ ทํายังไงใหคนอยากคุย ใหคนไดความรูตัวนี้แลวกลับไป
ทํา หลังจากนั้นก็จะมีประชุมเรียกวา CoP Metting 6 เดือน เราจะนัดเจอกันครั้งหนึ่งวา ตอนนี้ส่ิงที่เราทํามันเกิดอะไร
ขึ้น ผลงานมีอะไรบาง ส่ิงที่เราตองการพัฒนาหรือยกระดับคืออะไร มีการเขาไปเหมือนไปเยี่ยมชมความสําเร็จของ 
CoP ไปดูวาจริง ๆ แลวเขาทําอะไรไปบาง ส่ิงที่ดีเราก็ไปช่ืนชม ใชเทคนิคชื่นชมความสําเร็จ เขาก็จะชอบ รูสึก
ภาคภูมิใจ   แลวเราก็ไปจับภาพตรงนั้นมาใหคนอื่นไดรับรูรับทราบ  อันที่ 2 คือ จะเขาไปรวม AAR (after action 
review) กับทางทีมงาน วาที่ผานมาปหนึ่งมันมีปญหาอุปสรรคอะไร ตัวทีมงานเราก็สามารถใหขอเสนอแนะหรือ
ความรูอะไรบางอยางที่เขายังขาดอยูได สวนถาในเชิงระบบตอนนี้ก็ตองกลับมาพัฒนาในระบบอยางไรที่จะเอื้อหรือ
สนับสนุนกับตัวทีมงาน  
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          สรุปจากประสบการณที่ ศิริราช ทํา KM  พบวาปจจัยของความสําเร็จของ KM คือ 1. ผูนํามีสวนสําคัญในการที่
จะสนับสนุนเปนรูปธรรม เชิงประจักษ เขามามีสวนรวมจะเปนตัวแรงกระตุนอยางดี,  2. ตัวผูนําจะตองรูวาจะทํา KM 
เพื่ออะไร หรือ Know what ในขณะที่ผูรับผิดชอบโครงการหรือทางทีมตองรู Know how จะทําอะไรอยางไร แลว
วัฒนธรรมองคกรบางจุดอาจจะตองเปลี่ยนแปลง, 3. คนระดับกลางมีสวนรวมหรือผูปฏิบัติจะมีสวนรวมอยางไร 
 
วาระที่ 3  การประชุมครั้งตอไป 
 
 ที่ประชุมตกลงใหการประชุมครั้งตอไปในเดือนพฤศจิกายน   โดย สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ
สังคม (สคส.)  เปนเจาภาพจัด  และจะกําหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรูในภายหลัง 
 

************************************************************* 
ทีมบันทึก: 

ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 


